

มาราปิตตานีเพิ่มบทบาทกับไฟใต้

● แหล่งข่าวระดับสูงจากมาเลเซีย เปิดเผยว่า แกนนำมารา ปาตานี ที่ได้เข้าพบ นายอียาด อามีน มาดานี เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี ขณะปฏิบัติภารกิจในประเทศมาเลเซีย มี 5 คน คือ นายมะสุกรี ฮารี จากกลุ่มบิอาร์เอ็น ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ฝ่ายมารา ปาตานี, นายอาบูฮาฟิซ อัลฮาгим หรือ นพ.กามาลุดดิน ฮานาฟี แกนนำกลุ่มบีไอพีพี, นพ.ซาก็ อับดุลเลาะห์ จากกลุ่มบีไอพีพี, นายมุกตาร์ มูไน๊ะ หรือ นพ.อารีฟ มุกตาร์ จากกลุ่มฟูโต-เอ็มเคพี ที่มี นายกัสตูรี มาห์โกดา เป็นหัวหน้า และนายอาหามะ บูละ หรือ มะ ซูไว จากกลุ่มบิอาร์เอ็น

นอกจากแกนนำมารา ปาตานี แล้ว ยังมีผู้แทนภาคประชาสังคมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 5 คน ร่วมคณะเข้าพบเลขาธิการโอไอซีพร้อมข้อเสนอแนะ 2 ข้อ คือ 1.โอไอซีควรสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางมาเลเซีย 2.โอไอซีควรเพิ่มบทบาทในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในมิติที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพูดคุย หรือบนโต๊ะเจรจา โดยให้มุ่งทำงานทางวิชาการร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีรายงานว่า เลขาธิการโอไอซีแสดงท่าทีสนใจในเรื่องนี้

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับ นายอาบูฮาฟิซ หรือ นพ.กามาลุดดิน แกนนำกลุ่มบีไอพีพี หนึ่งใน

คณะพูดคุยฯ ฝ่ายมารา ปาตานี เปิดเผยว่า บุคคลที่กลุ่มมารา ปาตานี ให้ความสำคัญในคณะเลขาธิการโอไอซี คือ นายซาเฮด คาสเซม อัล มาสรี ผู้อำนวยการกองกิจการชนกลุ่มน้อยมุสลิม ในสำนักเลขาธิการโอไอซี ซึ่งเป็นผู้ดูแลประเด็นปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และเคยเดินทางเยือนประเทศไทยในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด้วย

โดยฝ่ายมารา ปาตานี เชื่อว่าจะสามารถจับบุคคลผู้นี้เป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อขอสถานะผู้สังเกตการณ์ในโอไอซีได้

แหล่งข่าวยืนยันว่า มาเลเซียเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของมารา ปาตานี ในเรื่องนี้ และมั่นใจว่ามาเลเซียจะทำได้สำเร็จ เพราะเคยทำให้กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร ซึ่งต่อสู้แยกดินแดนทางตอนใต้จากฟิลิปปินส์ เป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซีมาแล้ว กลุ่มมารา ปาตานี จึงตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2560 จะเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซีให้ได้

มีรายงานว่า หลังจากพบปะกับเลขาธิการโอไอซี กลุ่มมารา ปาตานี จะส่งตัวแทนไปเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อล็อบบี้เรื่องการเสนอตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซี เพื่อให้ได้รับการยอมรับในทางสากล และบีบให้รัฐบาลไทยยอมรับสถานะของมารา ปาตานี ด้วย เพราะท่าทีของไทยไม่เคยยอมรับสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมาก่อน